

## “Văn hóa đi thang máy” - đôi điều cần nói

ISSN: 2734-9195

10:37 09/06/2025

Thang máy, nơi người người đi qua mỗi ngày, có thể là một “đạo tràng nhỏ” nếu mỗi người biết dừng lại một chút, bớt chen lấn một bước, bớt vội vã một câu. Đó cũng là một cách “tu” trong đời sống hiện đại: tu nơi hành vi, nơi lời nói, nơi ứng xử.

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ ở các đô thị lớn mà cả những vùng thôn quê. Sự phát triển này phản ánh tốc độ đô thị hóa cùng đời sống kinh tế đang ngày một khởi sắc. Kéo theo đó, thang máy cũng trở thành phương tiện phổ biến trong các tòa nhà từ ba đến bốn tầng trở lên, từ chung cư, cao ốc văn phòng đến các khu dân cư.

Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm: văn hóa đi thang máy vẫn còn nhiều điều đáng bàn.

### Chen lấn, ồn ào và thiếu ý thức

Tại các bệnh viện, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng... tình trạng chen lấn khi chờ thang máy không còn xa lạ. Dù khoang thang máy rất rộng và có thể chứa được nhiều người, nhưng vào giờ cao điểm, ùn ứ vẫn thường xuyên xảy ra. Không ít người thiếu kiên nhẫn, cố chen lấn để vào trước, bất chấp ai đến trước, ai đang ở đâu. Người bên trong muốn bước ra cũng gặp khó khăn khi bị người ngoài vây kín.



(Ảnh: Internet)

Tệ hơn, trong không gian thang máy chật hẹp, một số người vẫn thoải mái nói chuyện ồn ào, cười lớn, thậm chí hút thuốc lá. Những hành vi thiếu ý thức ấy không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Một tình trạng khác cũng khá phổ biến là khi thang máy đã quá tải, vẫn có người cố chen vào khiến thang không thể khép cửa. Việc này không chỉ gây chậm trễ mà còn tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận hành.

### **Thang máy - không gian công cộng cần văn hóa ứng xử**

Thang máy là không gian công cộng, giống như siêu thị, ngân hàng hay cây ATM. Ở đó, ai đến trước nên được phục vụ trước. Vậy nhưng hiện nay, không phải nơi nào cũng có bảng nội quy, càng không có người đứng điều phối. Do đó, ứng xử trong thang máy phần lớn dựa vào ý thức tự giác của mỗi người.

Chúng ta không cần ai “bắt buộc” xếp hàng, nhưng nên hiểu đó là hành vi tối thiểu thể hiện văn hóa. Một thái độ lịch sự, một cái nhường bước nhỏ nơi cửa thang cũng đủ để làm dịu đi một buổi sáng căng thẳng, để con người gần nhau hơn trong đời sống đô thị vốn ngày càng vội vã, bức bối.

### **Chút dư âm của tình thức**

Thang máy, nơi người người đi lên xuống mỗi ngày, có thể là một “đạo tràng nhỏ” nếu mỗi người biết dừng lại một chút, bớt chen lấn một bước, bớt vội vã một câu.

Trong ánh nhìn của người học Phật, mỗi bước chân lên, xuống cũng có thể là cơ hội để hành chính niệm. Giữa một khoang thang máy đông đúc, chỉ cần ánh mắt cảm thông, một cử chỉ nhường nhịn... cũng đủ để gieo một hạt giống thiện lành trong mỗi hành vi của cuộc sống.

Tác giả: **Lê Thị Kết** - ngõ 15, đường Đa Lộc, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội